

# ค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์“บางใหญ่-กาญจนบุรี”พุ่ง ตรวจสอบราคารายแปลง-ยื่นชงกรม.เพิ่มงบ

ผู้จัดการรายวัน360 - ค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี พุ่ง สำนักงานฯตรวจสอบราคาแบบละเอียดเป็นรายแปลง “อาคม” เผยได้ข้อยุติแล้วชุดแรก เจรจาขอเสนอ กรม.อนุมัติก่อน วงเงินประมาณ 2-3 พันล. เพื่อเปิด พท.ก่อสร้าง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการปรับเพิ่มค่าเวนคืนที่ดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. ว่า ขณะนี้สำนักงานฯประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด โดยตรวจสอบวงเงินค่าเวนคืนเป็นรายแปลง เพื่อความรอบคอบ และเหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปได้แล้วบางส่วน คิดเป็นวงเงินค่าเวนคืนประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่เหลือสำนักงานฯยังไม่ยอมรับราคา ซึ่งกระทรวงฯได้มีแนวคิดที่ ส่วนที่ได้ข้อยุติเรื่องค่าเวนคืนแล้ว อาจจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติเป็นชุดแรกก่อน เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถเข้าพื้นที่ได้ และไม่ให้เกิดการก่อกองสร้างโดยรวม ส่วนที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ให้กรมทางหลวง(ทล.)ปรับปรุงและชี้แจงรายละเอียดต่อสำนักงานฯประมาณต่อไป

“กำลังประสานกับทางเลขาธิการกรม.หากเป็นไปได้จะเสนอ

ชุดที่สำนักงานฯตกลงยอมรับราคาแล้ว ไปก่อน ซึ่งจะต้องดูว่าสามารถทำให้การก่อสร้างเดินหน้าไปได้ด้วย เรื่องค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์บางใหญ่ สำนักงานฯประมาณละเอียดเป็นรายแปลง เพราะวงเงินที่ขอเพิ่มสูง และต้องการให้ภาพรวมวงเงินลงทุนโครงการยังอยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติ”

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) กล่าวว่า มอเตอร์เวย์สาย บางใหญ่-กาญจนบุรี ต้องการขอปรับค่าเวนคืนเพิ่มจาก 5,420 ล้านบาท (ดำเนินการจ่ายชดเชยไปแล้ว) เป็น 19,637 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14,217 ล้านบาท โดยมีที่ดินถูกเวนคืน กว่า 4,000 แปลง ซึ่งกรมฯสามารถประหยัดงบประมาณจากการประมูลก่อสร้าง 25 สัญญา เป็นเงินประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งจะนำมาจ่ายค่าเวนคืน ทำให้จะเสนอขอเพิ่มค่าเวนคืนจากครม.ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

โดยขณะนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสำนักงานฯประมาณที่มี การตรวจสอบราคา สำหรับกรณีที่จะเสนอกรม.พิจารณาค่าเวนคืนก่อน ในส่วนที่ได้ข้อยุติเรื่องราคาแล้ว นั้น ขึ้นกับนโยบายแต่ทั้งนี้ ในแง่การปฏิบัติ เห็นว่า ควรเร่งสรุปทั้งหมดและนำเสนอ ครม.พร้อมกัน เนื่องจากหวั่นว่าจะมีปัญหา ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจได้ เช่น ที่ดินที่อยู่ใกล้กัน อาจมีแปลงที่ได้ค่าเวนคืนแล้ว แต่อีกแปลงยังไม่ได้.